

# **PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG HỌC ĐƯỜNG - XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP AN TOÀN, VĂN MINH”**

*Nguyễn Thị Nhị Huyền*

Vào tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Việc Quốc hội lựa chọn ngày 9/11 là ngày Pháp luật Việt Nam vì vào ngày này, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam (Hiến pháp 1946) đã được Quốc hội thông qua. Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước. Năm 2024 là năm thứ 11 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, với mục đích tôn vinh giá trị của pháp luật và nâng cao nhận thức pháp lý trong cộng đồng. Đây là dịp để mỗi người dân, đặc biệt là các em học sinh, hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc chấp hành pháp luật và tôn trọng các quy định của xã hội.

## **1. Ý nghĩa của Ngày Pháp Luật Việt Nam**

Ngày Pháp Luật Việt Nam không chỉ là dịp để chúng ta tìm hiểu về những quy định pháp luật, mà còn giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi cá nhân và lợi ích cộng đồng. Khi mọi người dân đều sống và làm việc theo pháp luật, chúng ta sẽ xây dựng được một xã hội trật tự, công bằng và văn minh. Đối với học sinh THPT, việc hiểu và tuân thủ pháp luật là rất cần thiết, góp phần giúp các em trở thành công dân gương mẫu trong tương lai.

## **2. Trách nhiệm của học sinh trong việc chấp hành pháp luật**

Học sinh THPT, mặc dù đang trong quá trình trưởng thành, nhưng đã là những công dân có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Việc chấp hành pháp luật ở lứa tuổi này bắt đầu từ những hành động nhỏ trong học đường và cuộc sống hàng ngày, như tuân thủ nội quy trường học, không gây mất trật tự công cộng, thực hiện nghiêm túc luật an toàn giao thông, và tránh xa các tệ nạn xã hội. Những hành vi này không chỉ giúp các em hình thành nhân cách và ý thức sống có kỷ luật mà còn góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh. Bên cạnh đó, hiểu biết và chấp hành pháp luật cũng giúp học sinh bảo vệ quyền lợi của bản thân và tôn trọng quyền lợi của người khác, từ đó xây dựng tinh thần trách nhiệm, sống có lý tưởng và đóng góp tích cực vào cộng đồng.

## **3. Vai trò của pháp luật trong cuộc sống học đường**

Pháp luật không phải là điều gì đó xa xôi, trừu tượng, mà nó tồn tại trong từng hoạt động học đường hàng ngày. Nội quy nhà trường là một dạng pháp luật nhỏ nhằm đảm bảo môi trường học tập lành mạnh, kỷ luật và trật tự. Chấp hành nội quy trường học cũng chính là việc các em đang thực hiện pháp luật, tôn trọng các giá trị mà nhà trường và xã hội đề ra. Bên cạnh đó nhà trường luôn quan tâm, tuyên truyền, giáo dục các em hiểu rõ hơn về pháp luật hình sự thông qua các hoạt động ngoại khoá”Phiên tòa giả định” để từ đó giúp các em học

sinh trung học phổ thông (THPT) định hướng hành vi, phát triển nhân cách, và bảo vệ an toàn cho mình trong quá trình học tập và trưởng thành.

Thứ nhất, pháp luật hình sự giáo dục học sinh về những chuẩn mực xã hội, giúp các em hiểu được hành vi nào là đúng, hành vi nào là sai và có thể bị xử phạt. Việc nắm vững pháp luật giúp học sinh có ý thức tự giác tuân thủ, tránh xa những hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ hai, pháp luật hình sự tạo ra một môi trường học đường an toàn và lành mạnh, giúp bảo vệ quyền lợi của học sinh. Nếu có hành vi phạm tội xảy ra trong môi trường học đường, pháp luật hình sự sẽ can thiệp để xử lý, đảm bảo công bằng và an toàn cho tất cả học sinh.

Cuối cùng, pháp luật hình sự còn góp phần giáo dục học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, biết tôn trọng quyền lợi của bản thân và người khác, từ đó hình thành nhân cách tốt, giúp các em phát triển toàn diện hơn trong tương lai.

#### **4. Kêu gọi tinh thần học tập và tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông đường bộ**

Nhân dịp Ngày Pháp Luật Việt Nam, thầy cô mong rằng mỗi em học sinh sẽ tự giác tìm hiểu và tuân thủ pháp luật, không ngừng rèn luyện để trở thành những công dân có trách nhiệm. Các em hãy cùng nhau xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và văn minh, tránh xa những hành vi tiêu cực và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ.

An toàn giao thông là vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn của cá nhân mỗi người mà còn tác động đến sự bình yên, trật tự của cả cộng đồng. Trong những năm gần đây, tai nạn giao thông đã trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh – những người còn trẻ và đang trong giai đoạn học hỏi, trưởng thành.

Đối với học sinh trường THPT Lê Lợi, việc thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn giao thông là trách nhiệm quan trọng không chỉ với bản thân mà còn với gia đình và xã hội. Dưới đây là một số cách mà mỗi học sinh chúng ta có thể góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn:

**Tuân thủ luật giao thông:** Khi tham gia giao thông, các em hãy luôn nhớ tuân thủ các quy định như đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy; dừng đèn đỏ, đi đúng làn đường quy định và không phóng nhanh, vượt ẩu. Đặc biệt, không sử dụng điện thoại khi điều khiển xe và tuyệt đối không tụ tập đua xe, gây mất trật tự an toàn giao thông.

**Nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm:** Mỗi học sinh cần xây dựng ý thức tự giác khi tham gia giao thông. Hiểu rằng, mỗi hành động của chúng ta trên đường đều có thể ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh. Khi chấp hành tốt luật lệ giao thông, các em đang góp phần đảm bảo an toàn cho cả cộng đồng.

## **5. Trách nhiệm của học sinh THPT về việc thực hiện pháp luật đối với cộng đồng xã hội**

Học sinh trung học phổ thông (THPT) có trách nhiệm quan trọng đối với cộng đồng xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững và lành mạnh của môi trường xung quanh. Trước hết, học sinh cần có ý thức giữ gìn trật tự, an toàn và vệ sinh công cộng, tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường như phân loại rác, trồng cây, và tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, học sinh cần xây dựng tinh thần đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ mọi người xung quanh. Tham gia vào các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp các em học được nhiều kỹ năng sống mà còn thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với cộng đồng. Học sinh cũng có trách nhiệm thực hiện và lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, trở thành những tấm gương nhỏ truyền cảm hứng tích cực đến mọi người xung quanh.

Cuối cùng, bằng việc học tập và phát triển bản thân một cách nghiêm túc, học sinh THPT góp phần xây dựng một lực lượng trẻ có tri thức, có kỹ năng, sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển xã hội trong tương lai.

Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, ý thức chấp hành pháp luật không chỉ bảo vệ chính chúng ta, mà còn là nền tảng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. "Khi pháp luật được thượng tôn, công lý và bình đẳng sẽ được đảm bảo cho mọi người." Hy vọng rằng, mỗi em học sinh sẽ luôn nhớ rằng pháp luật là người bạn đồng hành, giúp chúng ta trở thành những người có ích cho gia đình, nhà trường và xã hội.